

บาท/ดอลลาร์เข้านี้ เปิดตลาดอยู่ที่ 31.22 ปรับตัวอ่อนค่า มองกรอบวันนี้ที่ 31.15 - 31.25 บาท

*บาท/ดอลลาร์เข้านี้ เปิดตลาดอยู่ที่ 31.22 ปรับตัวอ่อนค่าเมื่อเทียบกับราคาปิดตลาดวานนี้ที่ 31.16

*ดีลเลอร์คาดว่า เงินบาทวันนี้มีแนวรับอยู่ 31.15 แนวต้านอยู่ที่ 31.25

*วานนี้ตลาดดาวนโจนส์ปรับตัวลดลง หลังจากนักลงทุนหลีกเลี่ยงการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงและสกุลเงินในตลาดเกิดใหม่ ส่งผลให้ค่าเงินในภูมิภาคดังกล่าวก่อนค่าลง รวมถึงค่าเงินบาทของไทยด้วย

*ตลาดกลับมาให้ความสนใจสงครามการค้าอีกครั้ง หลังจากที่กระทรวงการคลังจีนเปิดเผยว่า จีนกำหนดภาษีเพิ่มเติม 25% ต่อผลิตภัณฑ์สหรัฐ 128 ประเภทซึ่งรวมถึงเนื้อสุกรแช่แข็ง รวมทั้งไวน์ และผลไม้และถั่วบางประเภท เพื่อตอบโต้ต่อภาษีของสหรัฐต่อการนำเข้าอะลูมิเนียมและเหล็กกล้า ซึ่งต้องติดตามมาตรการตอบโต้ระหว่างกันในระยะถัดไป

*นอกเหนือจากแนวโน้มสงครามการค้า นักลงทุนยังมุ่งความสนใจไปที่ข้อมูลของสหรัฐในสัปดาห์นี้ นำโดยรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรประจำเดือน มี.ค. โดยนักวิเคราะห์หวั่นกันว่า รายงานดังกล่าวอาจจะกำหนดทิศทางของดัชนีอัตราดอกเบี้ยในอนาคต

*นายดอน นาครทรรพ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวกับบีสินิวส์ว่า การปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทั่วประเทศที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป ไม่ได้ส่งผลให้เงินเพื่อทั่วไปเข้าสู่กรอบเป้าหมายที่ 1-4% เร็วขึ้น อย่างไรก็ตาม ธปท.ยังคงคาดการณ์ว่าเงินเฟ้อจะเข้าสู่กรอบล่างของเป้าหมายได้ใน Q2/61

*วันนี้ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน ประกอบด้วย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย ประชุมประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจไทย

*สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) แถลงข่าวสถานการณ์ส่งออกประจำเดือน มี.ค.61

*เมื่อวานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 1,084.80 ล้านบาท

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้